

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Tiếp theo trang 1)

Đây là lần đầu tiên Đảng ta xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cũng tại đại hội lần này, Đảng ta bổ sung thêm nguyên tắc: "Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc chủ yếu nói trên trong quá trình xây dựng Đảng là một trong những yêu tố có tính quyết định bảo đảm cho Đảng ta giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; là cơ sở khoa học để Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng luôn xứng đáng vai trò người lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trên cơ sở những nguyên lý về xây dựng chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân do Lênin nêu ra và thực tiễn hoạt động của Đảng ta, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua (các nhiệm kỳ XII và XIII thống nhất giữ nguyên Điều lệ) quy định về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động như sau: "Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh

đạo, cá nhân phụ trách, tương trợ đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: Tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gần bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".

Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc này và đó cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Đảng ta trong thời gian qua.

Thứ hai, quan điểm chỉ đạo là kiên định nhưng không phải là cứng nhắc, giáo điều và cũng không phải là đổi mới vô nguyên tắc.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thật chặt chẽ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu".

Trong quá trình thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, cần thêm nhân quan điểm chỉ đạo: Kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Kiên trì, kiên định nhưng không trở

thành giáo điều, cứng nhắc; đổi mới, kế thừa và phát triển nhưng trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc chứ không phải là nguyên tắc, dân chủ quá đà, lẫn lộn giữa đối tượng, đối tác.

Thứ ba, về thực tiễn, trong nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng thì chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục nên khi thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng rất cần phải kiên định tuân thủ các nguyên tắc. Nếu ai không tuân thủ sẽ phải chịu trách nhiệm bằng các hình thức kỷ luật của Đảng.

Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc và đổi mới phương thức lãnh đạo, văn kiện Đại hội XIII chỉ ra những ưu điểm sau: "Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng". "Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới. Ban hành và thực hiện nhiều quy định bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao nguyên tắc pháp quyền, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội".

Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

nêu rõ ưu điểm: "Đảng ta luôn vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc về xây dựng Đảng".

Về hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung, các nguyên tắc xây dựng Đảng nói riêng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm như Văn kiện Đại hội XIII chỉ ra: "Chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục".

Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội XIII nêu: "Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, thậm chí còn vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, có nơi còn biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm. Kiểm soát quyền lực còn lỏng lẻo, hiệu quả thấp". "Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng".

Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết

điểm kéo dài. Đây là điều rất đáng trân trọng vì trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 264.091 tổ chức đảng và 1.124.146 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên (trong đó có 23.432 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên. Riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 169 đảng viên (trong đó có 53 đồng chí là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Các cấp ủy đã giám sát 193.993 tổ chức đảng và 528.652 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát 124.469 tổ chức đảng và 185.731 đảng viên.

Điều cần lưu ý là rất nhiều vi phạm xảy ra từ nhiệm kỳ trước nhưng đến nay mới bị phát hiện và xử lý. Như vậy trước đó, việc tuân thủ các nguyên tắc xây dựng Đảng chưa thật sự được coi trọng, thậm chí bị buông lỏng. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là các nguyên tắc xây dựng Đảng chưa được coi trọng và thực hiện nghiêm túc.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; việc quán triệt các nghị quyết của Đảng ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực

hiện của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động, sâu sát, thiếu quyết liệt; chưa coi trọng việc tự kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm, thậm chí còn vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, có nơi còn biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm. Kiểm soát quyền lực còn lỏng lẻo, hiệu quả thấp. Sự phối hợp giữa một số cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc phân định trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa rõ; chưa phát huy đúng mức vai trò của cá nhân trong tập thể. Việc xây dựng, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận cán bộ tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, kiên định những nguyên tắc xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị. Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung các nguyên tắc xây dựng Đảng để từ nhận thức xây dựng và tạo sự lan tỏa theo phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

Thứ hai, tập trung xây dựng, thông tin chủ động, chính xác, kịp thời, toàn diện, đúng đối tượng về các hoạt động, sự kiện chính trị, xã hội của đất nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, fanpage, blog, tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí; công khai kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trên các phương tiện truyền thông; xử lý nghiêm những thông tin phản ánh không đầy đủ, phiến diện, thiếu cục bộ một chiều trên báo chí, mạng xã hội.

Thứ tư, quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội; thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

(theo qgnd.vn)

Quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán



Học sinh các trường học trên địa bàn khu vực biên giới biển ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh tư liệu

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép thường có những diễn biến phức tạp. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) để người dân vui xuân, đón Tết.

Những tháng cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, trong đó tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù biết rõ pháo trái phép là mặt hàng bị cấm lưu thông, buôn bán và pháp luật có mức xử phạt nghiêm khắc song do lợi nhuận rất cao hoặc cố tình nhờn pháp luật nên một số đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn để lén lút sản xuất, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép, gây ra nhiều nguy cơ mất ANTT cho xã hội. Cùng với đó, các đối tượng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội như zalo, facebook... với nhiều hội, nhóm hoạt động công khai và riêng tư núp dưới nhiều tên gọi khác nhau để hướng dẫn, trao đổi, mua bán hóa chất, thuốc nổ là nguyên liệu để làm pháo tự chế và mua bán các sản phẩm pháo trái phép. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023,

công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến pháo. Điển hình, ngày 22/12/2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Công an huyện Tiên Hải phối hợp với công an các xã Nam Trung, Nam Phú phát hiện Đỗ Quang Hải, sinh năm 2008, trú tại xã Nam Phú đang có hành vi vận chuyển trái phép 70 quả pháo nổ thành phẩm có tổng trọng lượng 5,2kg. Toàn bộ số pháo trên được đối tượng khai nhận là tự chế và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Khám xét chỗ ở của Hải, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1 trảng pháo và một số pháo thành phẩm khác cùng với các nguyên liệu sản xuất pháo các loại. Toàn bộ tang vật đã được Công an huyện Tiên Hải thu giữ, tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo pháp luật.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiên Hải cho biết: Đơn vị đã chủ động triển khai các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa. Lực lượng công an tập trung vào các

đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có điều kiện, khả năng phạm tội triển khai đến địa bàn khu dân cư. Cán bộ phụ trách địa bàn đến từng gia đình, hộ kinh doanh cho người dân ký cam kết không tàng trữ, mua bán và tích cực từ giác các hành vi tiếp tay, sử dụng pháo trái phép.

Lực lượng chức năng như công an, quân đội, quản lý thị trường... đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động thông tin nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh với pháo trái phép. Bên cạnh các biện pháp đấu tranh trực diện với các chế tài xử lý để tăng tính răn đe, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân được coi là yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn pháo trái phép hiệu quả. Thông qua hệ thống thông tin truyền thông, lồng ghép thông qua phát sóng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động người dân ký cam kết... Luật số 14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân... tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo.

Với sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng cùng ý thức toàn xã hội được nâng cao sẽ góp phần quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

TRINH CƯỜNG

Giúp phụ nữ nghèo an cư

Những ngôi nhà được xây dựng từ sự chung tay của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh là món quà ý nghĩa dành tặng những hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an cư.

Là một trong những hội viên được nhận mái ấm tình thương vào trung tuần tháng 10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Kim Châu 1, xã An Châu (Đông Hưng) không giấu nổi niềm vui khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố và khang trang. Chị Hiền chia sẻ: Tôi là phụ nữ đơn thân, sức khỏe yếu, thuộc diện hộ nghèo nên chưa khi nào tôi nghĩ đến việc sẽ có một căn nhà mới để ở. Dù ngôi nhà đã qua cũ kỹ và xuống cấp. Nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện hỗ trợ 40 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã, thôn và gia đình, dòng họ hỗ trợ 50 triệu đồng để xây ngôi nhà mới.

Cùng chung niềm vui, niềm xúc động như chị Hiền, chị em bà Hà Thị Suông, Hà Thị Nhân, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cũng là hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Là hộ nghèo, tuổi cao, sức khỏe yếu, chị em bà sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay. Đồng cảm với hoàn cảnh của hai bà, Hội LHPN thành phố Thái Bình đã kêu gọi, vận động doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ

trợ 110 triệu đồng để xây nhà cho hai bà. Bà Nhân phấn khởi cho biết: Ngôi nhà vững chắc, chị em tôi không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn. Sống ở nhà mới, chị em tôi phấn khởi, như khỏe hơn. Tương tự trường hợp chị Hiền, bà Suông, bà Nhân, chị Trần Thị Tâm, thôn Duồng Khê, xã Thái Hưng (Hưng Hà) phần khởi khi có được căn nhà mới từ sự kêu gọi giúp đỡ của Hội LHPN xã. Đây cũng là đồng lực để chị vượt qua khó khăn, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Tâm cũng chia sẻ: Tôi vui và hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của huyện hỗ trợ 40 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã, thôn và gia đình, dòng họ hỗ trợ 50 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Thời gian qua, Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, nhất là vận động hỗ trợ gạo, quà, xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn lực của Hội còn hạn chế nên chúng tôi thường xuyên khảo sát, đề xuất các cấp, ngành, vận động các mạnh thường quân để có hướng giúp đỡ phù hợp.

Sát sao với cơ sở, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp đã có thông tin chi tiết về phụ nữ

KUÂN PHƯƠNG



Hội viên phụ nữ và nhân dân góp ngày công đỡ nhà cũ để xây nhà mới cho chị Trần Thị Tâm, thôn Duồng Khê, xã Thái Hưng (Hưng Hà).